
รายงานการประชุม บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คร้ังท่ี 4/2551 

เม่ือวันพุธท่ี 30 มกราคม 2551 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชมุ C103 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

..................................................... 
บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1) ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการส่ือสาร  /  
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นายวุฒิพล คลายทิพย  นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 8 ระดับ 8 
3) นายสมชาย  อารยพิทยา  นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 8 ระดับ 8 
4) นายประวิทย วิมานทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
5) นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
6) นางพรสวรรค  นักดนตรี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ระดับ 6 
7) นายปานศักดิ์ ชัยภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8) นายนิพนธ พิมาสน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นายชางเทคนิค 
9) นางสาวชุติมา   บุญมี  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
10) นายปริญญา ธะนันต  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
11) นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธ์ิ พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12) นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13) นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 
14) นายสงา  โปธา   ลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
15) นางทัชชกร  ไชยมงคล  ลูกจางเหมาบริการ 
  

บุคลากรท่ีไมเขารวมประชุม 
1) นางศรีกุล นันทะชมภู  (ติดราชการ) 
2) นายคลอก ประถมทรัพย  (ติดราชการ) 
3) นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก (ติดราชการ) 
4) นายสุรเดช ไชยมงคล                  (ติดราชการ) 
5) นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล (ติดราชการ) 
6) นางสาวลัดดาพร ละออง  (ติดราชการ) 
7) นายบรรพต โตสิตารัตน  (ลาพักผอน) 
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เร่ิมการประชุม เวลา 13.10 น. 
เม่ือผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเร่ิมดําเนินการ

ประชุมตามวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1  เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

1) สถานการณปจจุบัน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แจงเตือนใหระวังการใช
ซอฟทแวรท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ จึงขอใหชวยกันตรวจสอบและหลีกเล่ียงการใชซอฟทแวรท่ี
ละเมิดลิขสิทธ์ิ รวมถึงจัดทําทะเบียนรายการซอฟทแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองของมหาวทิยาลัย
เพื่อใหบริการแกหนวยงานภายในตอไป 

2) เนื่องจากศูนยฯ ไดรับผิดชอบตัวช้ีวดั กพร. ท่ี 17,18 จึงขอใหทุกคนชวยกัน
เตรียมความพรอมในการตรวจสอบประเมินดังกลาว ในเดือนกุมภาพันธ 

 1.2   สรุปสถิตกิารมาปฏิบัติราชการในเดือนธันวาคม 2550 
  ประธานแจงใหทุกคนตระหนักในการรักษาเวลาปฏิบัติราชการ 
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2551 วันท่ี 30 มกราคม 2551 เวลา 13.00 น. 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2551 วันท่ี 30 ธันวาคม 2550 
 

วาระท่ี 3 รายงานความกาวหนา/ แนวโนมการพัฒนาของแตละงาน 

 คุณประวิทย  วิมานทอง  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
3.1   งานฝกอบรมและพัฒนาส่ือสารสนเทศ 

1)  งานฝกอบรม 
-  ไดจดัสงเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรฝกอบรมของศูนยฯ ไปยังหนวยงาน

ภายนอกแลว 
2) งานพัฒนาเว็บไซต 
-  เผยแพรขอมูล “รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยแมโจ” 
-  ทําการปรับเปล่ียนรูปภาพบนแบนเนอรท่ีเปนรูปแบบ Flash Animation และจะ

ทําการปรับเปล่ียนอีกคร้ังในอาทิตยหนา เพื่อสรางเปนแบนเนอร รวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตท่ี
จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 

-  Web Server หลักของมหาวิทยาลัยมีปญหาในการใชงาน จึงไดทําการยาย Web 
Server ซ่ึงเปนเว็บหลักของมหาวิทยาลัย ไปใชอีกเคร่ืองหน่ึง 
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-  เปล่ียนวีดีโอแนะนํามหาวิทยาลัยบนเวบ็ไซต www.mju.ac.th  
-  สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย จํานวน 80,917 คร้ัง 
3) การใชงานระบบ LMS 
-  ปญหาการใชงานนอยลง มีปญหาบางในเร่ืองของ Login เขาสูระบบ และปญหา

การลงทะเบียนรายวิชาไมได เนื่องจากไมรูรหัส Pin code  
-  มีโครงการปรับปรุงระบบ LMS เดิมท่ีใชอยู เพื่อใหสามารถรองรับงาน e-testing 

(โครงการตามแผนยุทธศาสตร) 
4) การใชงานอาคารเรียนรวม 70 ป 
-  การสงซอมอุปกรณ Switcher AMX หองเรียน 301 ยังไมไดทําการเปล่ียน

อุปกรณ เนื่องจากรออนุมัติจากสวนกลาง 
-  มีการขอใชหองประชุม “ลําน้ํายม” เพื่อใชในการเรียนการสอน 

วิชาภาษาจีนกลาง จันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 18.00 น. ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 (โครงการของ 
ดร.นําชัย ทนผุล) 

5) Studio and Media 
-  การใชงานหองสตูดิโอ และระบบ Video Streaming ไดทําการติดต้ัง UBC True 

Vision ท่ีหอง Server ช้ัน 2 หอง 205 จํานวน 1 จาน 2 Receiver โดยใชบริการแบบ Gold Package 
6) งานถายทอดสด และ Video Conference 
-  ถายทอดสด การบรรยายพิเศษ งานสหกจิศึกษา เร่ือง “แบงปนความรู มุงสูโลก

อาชีพ” วันพุธท่ี 12 ธันวาคม 2550 ณ หองเรียน 201/1 
7) ความคืบหนาเร่ืองจัดตัง้ชมรม Animation 
-  ประชุมนกัศึกษาท่ีสมัครเขาชมรม เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2551 จํานวนท้ังหมด 

25 คน 
-  จัดบรรยายเรื่อง “แรงจูงใจกับงาน Animation” ณ หองการเรียนการสอน

ทางไกล ช้ัน 3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  มีแผนการจดัฝกอบรมใหกับสมาชิกเร่ือง “พื้นฐานการสรางงาน Animation” 

จํานวน 36 ช่ัวโมง ในวนัเสาร-อาทิตย 
ประธานในท่ีประชุม  มีความเห็น ดังนี้ 
-  ในการรับสมัครนักศึกษาเขารวมชมรม Animation ควรเปดกวางสําหรับนักศึกษาในทุก

สาขาวิชา และสงเสริมใหรับโดยไมจํากัดจํานวน เพื่อสนับสนุนตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย และเปน
กําลังในการผลิตผลงาน Animation ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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-  เนื่องจากทางศูนยฯ มีอุปกรณทางดานการถายทําวิดีโอคุณภาพสูง ดังนั้น เพื่อใหมีการใช
งานทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เห็นควรใหงานฝกอบรมฯ ศึกษาและพัฒนาการถายทํา
วิดีโอ ในแบบ High Definition 

ความเห็นในท่ีประชุม 
-  คุณวุฒิพล เสนอใหมีการบันทึกเทปการจัดฝกอบรมทางดาน Animation เพื่อเผยแพร

ตอไป 
 
3.2   งานบริหารงานท่ัวไป  

คุณพรสวรรค   นักดนตรี รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1)  สรุปคาใชจายเงินรายไดศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําเดือน (ตลุาคม – ธันวาคม 2550) 
กองทุนเพื่อการศึกษา (คาใชจาย 1 ต.ค. – 29 ธ.ค. 50 )  

-  คาตอบแทน งบไดรับ 1,240,000 คาใชจายรวมท้ังส้ิน 440,770 บาท 
-  คาใชสอย  งบไดรับ 2,941,190  บาท  คาใชจายรวมท้ังส้ิน 1,204,466 บาท 
-  คาวัสดุ   งบไดรับ 250,000  บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 392,585 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค งบไดรับ 3,675,890 คาใชจายรวมท้ังส้ิน 1,407,665 บาท 
-  เงินอุดหนนุ  งบไดรับ 1,432,000 บาท ไมมีคาใชจาย  

  2)  สรุปคาใชจายเงินงบประมาณแผนดินศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) 
   - หมวดคาใชสอย  งบไดรับ 191,000 บาท  คาใชจายรวมทั้งส้ิน  121,458   บาท 
   -  หมวดคาวัสดุ     งบไดรับ 304,000 บาท  คาใชจายรวมทั้งส้ิน    96,222   บาท 
  3)  คาใชจายอาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป (ตลุาคม - ธันวาคม 2550) 
   -  คาวัสดุกอสราง (นอต, สลักล็อกเกาอ้ี) 1,538 บาท 
   -  คาวัสดุสํานกังาน (กระดาษ A4) 7,670  บาท 
  4)  สรุปเงินรายไดสงคลัง (ตลุาคม - ธันวาคม 2550) 
   -  คาเชาสถานท่ี     20,000   บาท 

คุณทัชชกร ไชยมงคล  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน ขณะนี้แตละงานไดจดัสงคูมือปฏิบัติงานมาเรียบรอยแลว 

และไดทําการตรวจสอบแกไขเพ่ือจะจัดสงใหแกกองแผนงานในวันท่ี 31 ม.ค. 51 ตอไป 
คุณนิพนธ พิมานสน รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
 ไดทําการติดต้ังระบบเครือขายใหแกศูนยภาษามหาวิทยาลัยแมโจ และแกไข

ปญหาระบบเครือขายใหแกภาควิชาดินและปุย และภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว 
 



 5

ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
3.2 งานวิจัยและพัฒนา 

 -  คุณณัฐกฤตา โกมลนาค  รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
 1)  งานพัฒนาฐานขอมูลกลาง 

 -  ไดทําการรวบรวมขอมูล นักศึกษา และจัดสงขอมูลใหกับ สกอ. โดยวิธีการ Up load 
ผาน เว็บ จํานวน 12,738 ราย 

 - การติดตามบัณฑิต ป.ตรี เพือ่กรอกแบบสํารวจการหางานทํา จากจํานวนบัณฑิต
ท้ังหมด 1683 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 1048 คน คิดเปนรอยละ 62.27 

2) งานพัฒนาโปรแกรม 
 -  ออกแบบฐานขอมูลของระบบงานวินัยและนิติการ 
 -  ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาท่ี ใหสอดคลองกับฐานขอมูลของระบบ 

FIS 
 -  แกไขปรับปรุงระบบบุคลากรใหมีความถูกตองหลังจากทําการทดสอบระบบ 
 -  การพัฒนาระบบลงทะเบียนผานเว็บไซต กองหองสมุด อยูในระหวางการ

ทดสอบการใชงานและปรับปรุงระบบ 
 -  การติดตาม/ดูแล ระบบงาน E-Document 

สถิติผูใชงานประจําเดือน ม.ค.   จํานวน 600   คน 
สถิติการออกใหบริการ  จํานวน   12  คร้ัง 
สถิติการแกไขปญหาท่ีเครือขาย  จํานวน  22 คร้ัง 

 -  ปญหา Sever ระบบ E-Document ลมบอย สาเหตุเกิดจาก Battery ของเคร่ือง
สํารองไฟ Server เสีย เม่ือเกิดไฟดับ หรือไฟกระชาก จึงทําใหการทํางานของ Server มีปญหา 
  3)  งานพัฒนาระบบ MIS 

 -  ระบบอาคารสถานท่ี อยูในข้ันตอนการจัดทําหนาจอสําหรับการแกไขและลบ
ขอมูล 

 -  ระบบงานวิจัย อยูในข้ันตอนการออกแบบหนาจอแสดงรายงาน ระบบงานวิจัย 
 -  ระบบนักศึกษาและหลักสูตร อยูในข้ันตอนการจัดทํารายงานนักศึกษา 

  4)  งาน GIS 
           -  การใหบริการปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและอุปกรณ GPS จํานวน 1 คร้ัง 
           -   การใหบริการความรูและขอมูลทางดานภูมิสารสนเทศ จํานวน 3 คร้ัง 
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  5)  งานวิจัยและพัฒนา 

 การใชงาน Sip Phone   
 -  จํานวนผูสมัครใชงานผานเวป sip.mju.ac.th ท้ังส้ิน 21 คน 
 -  มีจํานวนผูใชงานในเดือนมกราคม  67 คน จากจํานวนผูลงทะเบียนท้ังหมด 202 

คน  คิดเปนรอยละ 33 
 -  ผูมีสถิติใชงานสูงสุดคือ เบอร 3063 จํานวน 82 คร้ัง คุณสุนัดดา  สัตตวัตรกุล 

(นก) ศูนยประสานงานแพร และ เบอร 3064 จํานวน 52 คร้ัง คุณวราพร  รัตกนัท (ผ้ึง)ศูนย
ประสานงานแพร  

 -  สถิติการโทรจาก แมโจเชียงใหม ไป แมโจแพร จํานวน 177 คร้ัง 
 -  สถิติการโทรจาก แมโจแพร ไป แมโจเชียงใหม จํานวน 149 คร้ัง 
 -  สถิติการใชงาน ผาน DEECALL GATEWAY ในเดอืนมกราคม 2551 จํานวน 

670 นาที (ฟรี 500 นาที) 
 -  ปญหาท่ีพบคือผูรับจะไดรับแจงวาเปน เบอรท่ีไมรูจกั, เบอรผูใชสวนตัว และไม

ระบุหมายเลขท่ีโทร ทําใหผูใชบางคน ปฏิเสธการรับสาย 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
3.4   งานระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต  

คุณวุฒิพล  คลายทิพย รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
  1) ชองสัญญาณระบบเครือขาย (Internet Bandwidth) 
  -  UNINET จะเพิ่ม Internet Bandwidth จากเดิม 4 MB เปน 10 MB 
  2)  สถิติการบริการหองบริการคอมพิวเตอร 
  - กองหองสมุด มีสถิติของผูใชบริการหองคอมพิวเตอรสูงสุด 
  3)  สถิติการใชบริการ Remote Access 
  - Username ท่ีมีการใชงานมากท่ีสุดคือ Mju4906101051 จํานวนเวลาท่ีใชบริการ 

148.07 ช่ัวโมง 
  4) สถิติการบริการ Wireless  
  -  ในเดือน ธันวาคม 2550 มีจํานวน User ท่ีใชงานจํานวน 2,583 User สถานท่ีท่ีมี

การสถิติการใชงานสูงสุด คือ หอพักหญิง 8  
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 



 7

วาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 คุณสมชาย  อารยพิทยา  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
 การนําเสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบทาย 

ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมมีมติเห็นควรใหมีการปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ

มากยิ่งข้ึน ในสวนของความเห็นท่ีพึงพอใจ และควรปรับปรุงนั้น ท่ีประชุมไดมอบหมายให
คณะทํางานไปดําเนินการ โดยขอใหดูประเด็นเปนเร่ืองๆ และใหแกไขใหดียิ่งข้ึนตอไปในคร้ังหนา 
และนําปญหามาดําเนินการวางแผนเพ่ือแกไขในปตอๆ ไป 
 
วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  
 5.1  การไปอบรมสัมมนาของบุคลากร 
 - คุณบรรพต และคุณปานศักดิ์ รายงานผลการเขารวมงาน NETDAY 2007  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันท่ี 17 – 19 ธันวาคม 2550 
 ประธานในท่ีประชุม มีความเห็น ดังนี ้
 - ควรมีการทดลองบันทึกเทปงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ 2551 
เก็บไวในแบบ DVD High Definition  
 -  ควรมีการวิจยัเร่ือง RFID Research อยางตอเนื่อง 
 
 ปดการประชุม เวลา 14.30 น. 

 

 
 
 
           (นางสาวชุติมา   บุญมี) 
                                                                                                      ผูบันทึกการประชุม 
     
 
                                                                                                   (นางพรสวรรค    นักดนตรี) 
                                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


